

การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเยาวชน ของกองทัพอากาศ

คุณหญิงพรหมทอง มณีศิลป์ *

บทนำ

สมาคมแม่บ้านทหารอากาศซึ่งก่อตั้ง โดย คุณหญิง สุรนาถ กานตวัฒน์ สถาปนาภาพเมื่อเริ่มก่อตั้ง คือ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ ต่อมา คุณหญิง วนิดา อุปะเตมีย์ ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2528 ตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้ให้ความสำคัญกับเยาวชนของกองทัพอากาศมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการช่วยเหลือสวัสดิการ และสงเคราะห์ครอบครัวทหารอากาศ และการสนับสนุนเรื่องการศึกษาแก่บุตรธิดาของข้าราชการทหารอากาศ และโครงการเยาวชนทหารอากาศพันภัยยาเสพติดก็เป็นโครงการสำคัญโครงการหนึ่ง ที่สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้ร่วมรับผิดชอบดำเนินการอยู่

โครงการเยาวชนทหารอากาศพันภัยยาเสพติด

ปัจจุบันยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านร้ายต่อสังคมโดยรวมอย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเยาวชน หากไม่เร่งช่วยกันหาทางป้องกันแก้ไข เยาวชนไทยซึ่งเป็นที่หวงแหนที่สุดและจะต้องเป็นกำลังสำคัญของชาติ จะมีแต่ความเสื่อมทรามคือคุณภาพ อันจะเป็นปัญหาต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

ดังนั้น ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2543 เพื่อระดมสรรพกำลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เกษียรหญิง คุณหญิงภัทรพร ทวีทิพย์ นายกษมาภมา และกองทัพอากาศ โดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ (พลอากาศโท ชลิต พุกผาสุก ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ในขณะนั้น) จึงได้ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการเยาวชนทหารอากาศพันภัยยาเสพติดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2542 ทั้งนี้ โดยกรมแพทย์ทหารอากาศ (พลอากาศโท อวยชัย เป็ลื่องประสิทธิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้มอบให้ นาวาอากาศเอก นายแพทย์มานิตย์ ศักดิ์วุฒิ) ดำเนินการร่างโครงการนำเสนอขออนุมัติงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และได้รับการสนับสนุน จำนวน 8 ล้านบาท

วัตถุประสงค์หลักของโครงการเยาวชนทหารอากาศพันภัยยาเสพติดของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ คือการป้องกันและบำบัดรักษา ส่วนการปราบปรามเป็นอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศ กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนและบุคลากรของกองทัพอากาศ ขณะเดียวกันก็ยังเอื้อไปถึงเยาวชนและชุมชนรอบ ๆ กองทัพอีกด้วย โดยความสำคัญว่า กองทัพอากาศไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว และปลอดภัยจากยาเสพติดแต่เพียงลำพัง

ตามลักษณะของกิจกรรมสำคัญ ได้มีการแบ่งโครงการเยาวชนทหารอากาศพันภัยยาเสพติดออกเป็น 6 โครงการย่อย โดยกำหนดขอบเขตเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการอบรมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์สืบเนื่องไปถึงในอนาคต พร้อมทั้งจัดหาสิ่ง

* นายกษมาภมาแม่บ้านกองทัพอากาศ

อำนวยความสะดวก คือ เครื่องดนตรี กีฬา และ คอมพิวเตอร์ โครงการทั้ง 6 คือ

1. โครงการอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดเพื่อเยาวชน
 2. โครงการเยาวชนสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด
 3. โครงการอบรมการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบจิราสา
 4. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนทหารอากาศ
 5. โครงการดนตรีเพื่อเยาวชน
 6. โครงการกีฬาศูนย์เยาวชนทหารอากาศ
- เนื่องจากกองทัพอากาศมีกำลังพลและครอบครัวประจำอยู่ในส่วนภูมิภาคอีก 11 แห่ง คือ
- โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 - กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา
 - กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี
 - กองบิน 4 อำเภอศาลายาจังหวัดนครสวรรค์
 - กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
 - กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี
 - กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่
 - กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก
 - กองบิน 53 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
 - กองบิน 56 จังหวัดสงขลา

ดังนั้น จึงมีบางโครงการที่จะต้องจัดให้มีกิจกรรมในส่วนภูมิภาคด้วย คือ โครงการอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดเพื่อเยาวชน โครงการเยาวชนสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด และโครงการกีฬาศูนย์เยาวชนทหารอากาศ โดยการจัดแบ่งงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ให้เป็นทุนดำเนินงานของทุกกองบิน

การเตรียมงานหลังจากได้รับอนุมัติเงินสนับสนุน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 พลอากาศเอกสนิท ทวีทิพย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ขณะนั้นได้อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการกองทัพอากาศ จำนวน 15 คน และ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2543 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์คุณหญิงพัสดพร ทวีทิพย์ นายกษมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ก็ได้ลงนามแต่งตั้งสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จำนวน 22 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการเยาวชนทหารอากาศพันภัยยาเสพติด โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการทั้งนี้ นาวาอากาศเอก แพทย์หญิงกนิษฐา ภิรมย์รัตน์ ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้นำเสนอตารางการจัดอบรม ของโครงการอบรมอาสาสมัคร ฯ โครงการเยาวชนสัมพันธ์ และโครงการอบรมการบำบัดรักษา ฯ ซึ่งจัดการอบรมในส่วนกลาง โดยมีกรมแพทย์ทหารอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้วยการประสานงานและการให้ความร่วมมือจากนายแพทย์ทรงเกียรติ ปิยะกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซนต์แอนโทนี เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ดีเด่นด้านเวชศาสตร์โรคติดยา และเป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดในการจัดอบรมการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบ จิราสา

จากนั้น จึงได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างกองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้าน ฯ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการย่อยทั้ง 6 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรลักษณ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการเยาวชนพันภัยยาเสพติด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

ในวันที่ 10 มีนาคม 2543 นายกษมาคมแม่บ้านทหารอากาศได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดความเป็นมา ให้คณะอนุกรรมการโครงการทั้ง 6 ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการของกองทัพอากาศ และสมาชิกสมาคม ฯ ได้รับทราบ ทำความเข้าใจ รับมอบแผนปฏิบัติงานที่จัดทำเสนอต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไปทำการศึกษาและจัดทำแผนดำเนินงานของแต่ละโครงการอย่างละเอียด เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการเยาวชนทหารอากาศพันภัยยาเสพติดได้พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานต่อไป

นับว่าเป็นที่น่าชมเชยอย่างยิ่ง ที่คณะอนุกรรมการทุกคน ได้ทุ่มเทในการทำงานอย่างหนัก

ไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเสาร์-วันอาทิตย์ ทุกคนทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จริ่งจืดและรับผิดชอบ โดยเฉพาะโครงการที่มีวงเงินสูง และมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ต้องศึกษาหรือประมูล จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเวลาเพียง 2 สัปดาห์ เพื่อให้ทันการอนุมัติโครงการปลายเดือน มีนาคม

ดังนั้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2543 คณะกรรมการโครงการเขาวรชน ทอ.พันภัยยาเสพติด ได้พิจารณาอนุมัติแผนงาน และมีมติให้ทำพิธีเปิดทั้ง 6 โครงการพร้อมกัน ในวันที่ 3 เมษายน 2543 ที่หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคาร 80 ปี) โดยมี พลอากาศเอก สนั่น ทวีทิพย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 1 พันคนในวันนั้น ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทั้งหมด สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และเขาวรชนทุกคนที่เข้ารับการอบรม

โอกาสเดียวกันนี้ คุณหญิงทศพร ทวีทิพย์ นายกสมาคม ฯ ได้มอบเงินค่าซ่อมสร้างสนามกีฬา และกิจกรรมกีฬาให้ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศในส่วนภูมิภาคทั้ง 11 แห่ง เพื่อทำการซ่อมสร้างสนามกีฬาให้เสร็จภายในปี 2543 ให้เขาวรชนทุกพื้นที่ได้มีโอกาสใช้งานเร็วที่สุด

ในปี 2544 เมื่อได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ทางราชการกองทัพอากาศ คุณหญิงพรรณทอง มณีศิณี นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศปัจจุบัน ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเขาวรชนทหารอากาศพันภัยยาเสพติดและคณะอนุกรรมการทุกชุดให้เป็นปัจจุบัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษัษฐกรหญิง คุณหญิง ทศพร ทวีทิพย์ เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พลอากาศโท อวยชัย เปลี้อง ประสิทธิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และพลอากาศโท ยุทธนา ไวเดชา ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายกำลังพล ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ เป็นที่ปรึกษา

รายละเอียดการดำเนินงาน ทั้ง 6 โครงการ

คณะอนุกรรมการทั้ง 6 ชุด จะมีกรียนายทหารผู้ใหญ่ทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการ โดยมีข้าราชการทหารอากาศ ทำหน้าที่ รองประธาน ฯ ส่วนหน้าที่อื่นนอกจากนี้ คือ ที่ปรึกษา ประธานสัมพันธ์ เหวี่ยงฎีก ปฏิคมและสวัสดิการ คัดเลือกกันเองในฝ่ายสมาคมแม่บ้าน ฯ และ กำหนดให้ฝ่ายราชการทำหน้าที่เลขานุการ โดยให้ฝ่ายสมาคม ฯ ทำหน้าที่ผู้ช่วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานที่สำคัญคือ ทุกโครงการจะต้องมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรลักษณ์ สนิทวงศ์ ณ ออยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการเขาวรชนพันภัยยาเสพติด เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาเพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุม รับประทานอาหาร และให้ข้อเสนอแนะและการประสานงานที่ดีแก่ทุกโครงการ

เนื่องจากโครงการเขาวรชนทหารอากาศพันภัยยาเสพติดทั้ง 6 โครงการนั้น ต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก งบประมาณจำนวน 8 ล้านบาทที่ได้รับการสนับสนุนมีได้อยู่ในระบบราชการ จึงต้องจัดวางแผนและวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ วัตถุประสงค์ และสุจริต ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเตรียมงานอย่างละเอียดก่อนเปิดการอบรม มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน จัดทำรายงานการทำงาน ของทุกโครงการ ให้คณะกรรมการโครงการเขาวรชนพันภัยยาเสพติดรับทราบเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม และสุดท้ายยังต้องมีการจัดทำสรุปผลงานประจำปี ของแต่ละโครงการให้กองทัพอากาศ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ทราบภายในเดือนกันยายน หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการ ฯ จะต้องวางแผนดำเนินงานของปีต่อไปทันที

โครงการอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดเพื่อเขาวรชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ให้นำบุคลากรของกองทัพอากาศและครอบครัวที่เป็นผู้ปกครองของ

เขาวชน ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจรอบบริเวณ กองทัพอากาศมีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ชีวิตที่จะช่วยป้องกันการคิดยาเสพติดในเขาวชน สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับการอบรมไปสู่เขาวชนและบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างภูมิคุ้มกันอย่างถาวร ทั้งยังจะเป็นเครือข่ายให้ความช่วยเหลือแก่เขาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือ เริ่มติดยาเสพติดแล้วด้วยการให้คำแนะนำปรึกษา หรือส่งต่อไปยังแหล่งบำบัดรักษาอย่างทันทั่วทั้ง

การอบรมครั้งแรกเปิดดำเนินการระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2543 ณ อาคารคุ้มเกล้า ฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีผู้เข้ารับการอบรม 147 คน ประกอบด้วย ผู้ปกครองเขาวชนที่เข้ารับการอบรมโครงการเขาวชนสัมพันธ์ ฯ สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการและลูกจ้างกองทัพอากาศทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วยเช่นกัน และครูจากโรงเรียนรอบกองทัพอากาศตอนเมือง วิทยากรหลัก คือ นายแพทย์ ทรงเกียรติ ปิยะกะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ พุกผาสุก เป็นประธานโครงการ ฯ และ นาวาอากาศเอก แพทย์หญิงฉวีวรรณ จังพานิช เป็นเลขานุการ ในปี 2543 ส่วนในปี 2544 มีการอบรมระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2544 ณ อาคารคุ้มเกล้าเช่นเดิม มีผู้เข้ารับการ อบรมเพิ่มขึ้นเป็น 174 คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากชุมชนรอบฐานทัพอากาศ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนตารางสอนด้วยการเพิ่มกิจกรรมการสัมมนาแนวคิดในการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งได้รับความสนใจและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งโดยในปีนี้มีคุณอนพรวิรัตน์ ไวเดชา เป็นประธานโครงการ ฯ และนาวาอากาศเอก แพทย์หญิง กฤตพร ตะวันแจ้ง เป็นเลขานุการ นอกเหนือจากวิทยากรหลัก คือ นายแพทย์ ทรงเกียรติ ปิยะกะ แล้ว ยังมีวิทยากรจากกองทัพอากาศและจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมด้วย ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดผลทางวิทยุ 01 ของกองทัพอากาศ

โครงการเขาวชนสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด

โครงการนี้มีเป็นลักษณะค่ายเขาวชนแบบ เข้ามา-เย็นกลับ แต่มีความพิเศษคือ เน้นให้เขาวชนของกองทัพอากาศมีความรู้เรื่องสิ่งเสพติด มีฝน การเสริมสร้างทักษะชีวิตที่สำคัญในการป้องกันภัย ยาเสพติด และยังเสริมให้รู้จักการสังเกตและหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติด บริหารเวลาและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขสนุกสนาน มีสาระประโยชน์ ได้ร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

ในปี 2543 ได้เปิดการอบรมตามโครงการนี้ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 พฤษภาคม 2543 เว้นวันเสาร์และอาทิตย์ วิทยากรหลักคือนายแพทย์ ทรงเกียรติ ปิยะกะและนาวาโท แพทย์หญิงบุษกร ภมร สำหรับในปี 2544 ได้เปิดอบรม ฯ ในระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2544 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเขาวชนลูกหลานข้าราชการกองทัพอากาศ อายุระหว่าง 12 - 16 ปี จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 คน โดยใช้สถานที่จัดอบรม ณ อาคารคุ้มเกล้า ฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในการอบรมช่วง 2 วันหลัง ได้จัดให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด ให้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัคร ฯ ซึ่งส่วนหนึ่งคือผู้ปกครองของเขาวชนที่เข้าโครงการ เพื่อจะได้เห็นกิจกรรมและการแสดงออกของเขาวชน อันเป็นจุดประสงค์ของการอบรมที่ต้องการให้ผู้ปกครองได้มีความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของลูกหลานตนเองด้วย

ประธานโครงการเขาวชน ฯ ก็คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ พุกผาสุก และเลขานุการ คือนาวาอากาศเอก แพทย์หญิง ฉวีวรรณ จังพานิช

โครงการอบรมการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบจิราสา

การอบรมการบำบัดรักษาแบบจิราสา เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งจัดว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้เริ่มใช้หรือผู้เริ่มติดยาเป็นการรักษาโดยความสมัครใจต่อเนื่องยาวนานมุ่งเน้นที่จิตสำนึกทั้งผู้บำบัดและผู้รับการบำบัดที่ต้องการให้ผู้ใช้เข้ารับการอบรมร่วมมือ

กันทำงานเพื่อป้องกันและบำบัดรักษาการติดเชื้อที่ติดตลอดไป ไม่เลิกล้มหรือห้อยแท้ ผู้เข้ารับ การอบรมโครงการนี้ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรด้านการ แพทย์ เพื่อที่ว่า เมื่อจบการอบรมการบำบัดรักษา แบบจิตราสนแล้ว สามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือเยาวชน หรือผู้ที่เริ่มคิดยาได้ เนื้อหาของการอบรม เน้นความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ยาหรือสารที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานของคลินิกจิตราสน การตรวจ กาววินิจฉัย การบำบัดรักษาด้วยการฝึกทักษะของความรู้พื้นฐาน เบื้องต้น

โครงการนี้ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขสมร ประพัฒน์ทองทำหน้าที่ประธานโครงการฯ และ นาวาอากาศเอก นายแพทย์ ศวาทิพย์ ทิมาศาสตร์ เป็นเลขานุการฯ ทั้งปี 2543 และ ปี 2544

ในปี 2543 เปิดการอบรมตามโครงการฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2543 ที่อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีผู้เข้ารับการ อบรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 139 คน โดยมาจากบุคลากร ทางการแพทย์ของกองทัพอากาศจากทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เหล่าทัพอื่น และ หน่วยงานอื่น นอกกองทัพรวมทั้งจากสำนักงานสภากันแบ่งรัฐบาล และบุคคลภายนอกจากหลากหลายอาชีพ โดยมี วิทยากรหลักคือนายแพทย์ ทรงเกียรติ ปิยะกะ ส่วนปี 2544 มีการอบรมระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2544 ณ ที่อาคารหอสมุดกองทัพอากาศเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเพียง 120 คน เนื่องจากสถานที่จำกัด

ข้อสังเกต

เนื่องจากโครงการทั้ง 3 ชำรงต้น เป็นงานที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบำบัดรักษาการติด ยาเสพติดโดยตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ จึงเป็น หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานทั้งในฐานะหน่วยประสาน และหน่วยงานปฏิบัติ ทั้ง 3 โครงการ มี พลอากาศตรี มาท พิศจรัส รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ในขณะที่นั้น ทำหน้าที่เป็นรองประธานและ นาวาอากาศเอก แพทย์หญิง กณิกา ภิรมย์รัตน์ ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหาร อากาศ เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์แก่ เยาวชนทหารอากาศ

เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีที่เป็นความ จำเป็นในโลกปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งมีราคาสูง ดังนั้น เพื่อให้เยาวชนของกองทัพอากาศได้เรียนรู้และฝึกฝน ตลอดจนมีโอกาสใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ได้ และ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง โครงการ อบรมคอมพิวเตอร์ฯ จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนของกองทัพอากาศห่างจากโอกาสการ ติดยาเสพติด โดยมี คุณอัญญาณี จำรัสฤทธิรงค์ เป็นประธานโครงการฯ และนาวาอากาศเอกหญิง สุจิตรา อังศุโกณฑุส เป็นเลขานุการฯ ทั้งปี 2543 และ ปี 2544

ด้วยในปี 2543 กรมอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพอากาศ โดยพลอากาศตรี ปีโรส เมธสมบูรณ์ ได้ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้วจำนวน 15 เครื่อง ให้สมาคมแม่บ้านฯ นำไปติดตั้งที่ศูนย์เยาวชน 2 แห่ง เพื่อให้เยาวชนได้ใช้งาน และสมาคมฯ ได้จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่อีกจำนวน 10 เครื่อง พร้อม อุปกรณ์จำเป็นติดตั้งไว้ ณ อาคารหอสมุดกองทัพ อากาศฯ เพื่อใช้ทำการอบรมตามโครงการและให้ เยาวชนได้ใช้งานด้วย

ในระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2543 จึงได้เปิดการอบรมภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนอายุ 10 - 12 ปี และ 13 - 15 ปี จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 23 คน สถานที่ คือกรมอิเล็กทรอนิกส์ และโรงเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งก่อนหน้า นั้นได้มีการเปิดอบรมให้กับสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทหารอากาศที่สนใจด้วย

สำหรับปี 2544 ได้เริ่มเปิดการอบรมภาคฤดู ร้อนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2544 ที่อาคารหอสมุด กองทัพอากาศ จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 10 คน ในปีนี้ นอกจากการอบรมภาคฤดูร้อนแล้ว ยังมีการจัดอบรม ภาคปกติเพิ่มขึ้นอีกหลายรุ่น รวมทั้งได้มีการจัด ประกาศผลงานด้านคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ผ่านการ อบรมไปแล้วด้วย

โครงการดนตรีเพื่อเยาวชน

โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งยังปลูกฝังให้เยาวชนสนใจศิลปะการดนตรีที่จะกล่อมเกลาให้เกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจ ทำให้เยาวชนได้มีโอกาสเพิ่มความสามารถของตนเองได้อีกทางหนึ่ง และหากเยาวชนตระหนักถึงความสามารถที่ตนมีอยู่ รู้จักใช้เวลาในการฝึกซ้อมหรือเล่นดนตรี ย่อมจะพาตนเองให้ห่างไกลจากโทษภัยของยาเสพติดได้ ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯ นี้ ส่วนใหญ่ คือลูกหลานข้าราชการกองทัพอากาศทห่วยงานหลักในการอบรมคือ กองดุริยางค์ทหารอากาศ

กิจกรรมในโครงการฯ ดังกล่าวมี 2 ลักษณะ คือ การสอนดนตรี ทั้งไทยและสากล ขับร้อง และนาฏศิลป์ไทย ภาคดุริยอนให้แก่เยาวชน ระหว่างอายุ 10 - 16 ปี เป็นเวลาประมาณ 45 ชั่วโมง ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ โดยบุคลากรของกองดุริยางค์ฯ สำหรับลักษณะที่ 2 คือ การเปิดโอกาสให้เยาวชนขอยืมเครื่องดนตรีที่จัดซื้อหาไว้ ทั้งเครื่องดนตรีไทย และสากล ที่ศูนย์เยาวชนทั้ง 2 แห่งเพื่อการฝึกซ้อมในช่วงเย็นของวันราชการ และกลางวันเสาร์-อาทิตย์

โครงการนี้ เมื่อปี 2543 มี รองศาสตราจารย์ วชิรา ภูวนารถนุรักษ์ เป็นประธานโครงการฯ และนาวาอากาศโท บุญเสริม ช้างใหญ่ เป็นเลขาธิการฯ ซึ่งมีการเปิดสอนภาคดุริยอน เมื่อระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2543 เมื่อจบการสอนภาคดุริยอนแล้ว เครื่องดนตรีส่วนหนึ่งได้นำไปไว้ที่ศูนย์เยาวชน 2 แห่งเพื่อให้เยาวชนขอยืมฝึกซ้อม นอกจากนั้น ได้มีการจัดประกวดร้องเพลง เพื่อให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องของเยาวชนทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย

ส่วนในปี 2544 นี้ ประธานโครงการฯ คือ คุณสุภาวรัตน์ เจียมฉวี ส่วนเลขาธิการ ยังคงเป็นนาวาอากาศโท บุญเสริม ช้างใหญ่ เช่นเดิม และได้เปิดการสอนภาคดุริยอนไปเมื่อระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2544 โดยใช้เครื่องดนตรีซึ่งยกกลับมาจากศูนย์เยาวชน มีการจัดให้เยาวชนที่เข้า

เรียน ได้เข้าร่วมแสดงในรายการที่กองดุริยางค์ฯ จัดขึ้นเป็นประจำด้วย ซึ่งในปีนี้จะมีการจัดประกวดการแสดงดนตรีชนิดต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถต่อสาธารณชน

โครงการกีฬาศูนย์เยาวชนทหารอากาศ

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ นี้เป็นเช่นเดียวกับโครงการคอมพิวเตอร์และโครงการดนตรีที่กล่าวมาแล้วคือให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อแก้ปัญหา ยาเสพติดที่ระบาดเข้าสู่เยาวชน เพราะกีฬาจะเป็นสื่อในการแก้ปัญหา เยาวชนที่สนใจการศึกษา จะสามารถพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาท มีจิตใจที่รู้จักแพ้ชนะ รู้จักการสร้างสามัคคี มีผลให้คุณภาพชีวิตของเยาวชนทหารอากาศดีขึ้น โครงการนี้ มีเยาวชนทั้งที่เป็นครอบครัวของบุคลากรกองทัพอากาศ และเยาวชนจากชุมชนรอบกองทัพอากาศให้ความสนใจ และเข้ารับการอบรมกันอย่างล้นหลาม เป็นผลให้คณะกรรมการทุกคนต้องทำงานอย่างหนักและเสียสละยิ่ง

ในปี 2543 นั้น มีนาวาอากาศเอกหญิง อำนาจพร สมิตะโยธิน เป็นประธานโครงการฯ และนาวาอากาศโท วันชัย ตะวันเย็น เป็นเลขาธิการฯ โดยเปิดการอบรมภาคดุริยอน ในระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2543 ประเภทกีฬาที่เปิดอบรม คือ ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล เทนนิสและว่ายน้ำ มีเยาวชนเข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 800 คน มีวิทยากรด้านกีฬาทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ เป็นผู้ให้การฝึกสอนเนื่องจากกีฬาเป็นโครงการที่ได้รับเงินกว่า 40 % ของเงินทั้งหมด โดยมีการซ่อมสร้างสนามกีฬาหลายแห่งในส่วนกลาง รวมทั้งที่กรมช่างอากาศ บางซื่อ และในส่วนภูมิภาคอีก 11 แห่งที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ และยังมีการซื้ออุปกรณ์กีฬาจำนวนมากสำหรับใช้สอน และให้เยาวชนขอยืมเพื่อฝึกซ้อมโดยจัดไว้ที่ศูนย์เยาวชนทั้ง 2 แห่งที่ดอนเมือง เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรี นอกจากนั้น ยังได้เปิดสอนฟุตบอลเวลาเย็นของวันธรรมดาด้วย

ส่วนในปี 2544 นี้ คุณสุพร สิตะบุตร เป็น

ประธานโครงการ ฯ โดย นาวาอากาศโท ฌีซูวัชร ทองศักดิ์ เป็นเลขานุการ ฯ และเปิดการอบรมภาค ดูคูเรียน เมื่อวันที่ 3 เมษายน - วันที่ 4 พฤษภาคม มีการอบรมกีฬาเพิ่มขึ้นอีก 2 ชนิด คือ ยิงปืน และ ปิงปองซึ่งเยาวชนให้ความสนใจมาก ในปีนี้ มี เยาวชนเข้าร่วมโครงการสูงถึง 1 พันกว่าคน มีการ จัดสร้าง และซ่อมสนามกีฬาเพิ่มขึ้นและจะมีการ สอนฟุตบอลเวลาเป็นของวันธรรมดาเช่นกัน

ข้อสังเกต

โครงการที่จัดให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั้น มักจะมีเยาวชนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากทั้ง 3 โครงการ เฉลี่ยประมาณ 1,500 คนต่อปี จึงยากลำบากในการประเมินผล อย่างไรก็ตาม ได้มีการ ติดตามผลจากการใช้งานของอุปกรณ์ทั้ง 3 ประเภทที่ จัดไว้ ณ ศูนย์เยาวชนตลอดเวลา เพื่อนำข้อมูลมา ปรับปรุงวิธีการทำงานให้สามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ได้มากที่สุด

สำหรับ ปี 2544 ได้มีการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติดแก่เยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมใน โครงการ ฯ ทั้ง 3 ด้วยเท่าที่เวลา โอกาส และ สถานที่จะอำนวย

อนึ่ง การทำงานของสมาคมแม่บ้านทหาร อากาศและกองทัพอากาศ จะมีความยุ่งยากอยู่บ้างในแง่ของความต่อเนื่อง เพราะข้าราชการที่มาช่วยเป็น กรรมการและทำงาน อาจต้องเปลี่ยนไปทุกปีจำนวนหนึ่งความวาระการครองตำแหน่งทางราชการ ทำให้ ปัญหาในการทำงานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

หากนับจำนวนเวลา และทรัพย์สินที่กองทัพ อากาศและผู้ทำงานทุกคนได้ใช้จ่ายไปแล้ว คงมีมูลค่ามหาศาล แต่ทุกคนก็ตั้งใจทำงานด้วยความเสียสละ เพื่อให้เยาวชนของกองทัพอากาศปลอดภัยจาก ยาเสพติดเป็นสิ่งสำคัญ

กองทัพอากาศ ในฐานะที่เป็นเจ้าของ ทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียว ได้ ให้การช่วยเหลือในการทำงานของสมาคมแม่บ้าน อย่างเต็มที่ ซึ่งหากสมาคมแม่บ้าน ฯ ทำงานโดย สำเร็จแล้ว โอกาสที่จะประสบความสำเร็จจากการ

ทำงานใหญ่เช่นนี้ คงมีน้อยมาก

หากจะถามว่า โครงการเยาวชนทหารอากาศ พันภัยยาเสพติดที่ได้จัดทำขึ้นนี้ ได้ผลหรือไม่ นั้น คือทำให้มีผู้ติดยาเสพติดน้อยลงหรือไม่ คงไม่อาจ บอกได้เพราะสมาคม ฯ ได้เน้นการทำงานในด้านการ ป้องปรามเท่านั้น เช่นเดียวกับทุกหน่วยงานที่ทำงาน ด้านการป้องกัน ซึ่งต่างก็มีความหวังอย่างเดียวกันว่า การป้องกันน่าจะมีให้มีผู้ไปติดยาเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม คณะทำงานคงจะไม่หยุดการ ตอบคำถามเพียงแค่นี้ แต่คงจะต้องมีวิธีการอื่นที่จะ ค้นหาข้อมูลของผู้ติดยาจากโครงการอบรมเยาวชนทั้ง 4 โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น

งานต่อเนื่อง

1 คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ ฯ ซึ่งเป็นผู้ดูแลและประสานงานการทำงานของทั้ง 6 โครงการจะจัดทำคู่มือการทำงานด้านเอกสารเพื่อส่ง ให้ทุกโครงการและหน่วยงานส่วนภูมิภาคปฏิบัติใน แนวทางเช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดความสะดวกในการ กลั่นกรองเอกสารที่ส่งมาให้พิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ จะจัดทำการสรุปผลงานของโครงการเยาวชน ทหารอากาศพันภัยยาเสพติดในรูปของสื่อชนิดอื่น นอกเหนือจากเอกสารสรุปผลงานด้วย

2 การจัดทำทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรมเพื่อ ติดตามประเมินผล และจัดทำเครือข่าย เพื่อการ ประสานความร่วมมือกันทำงานในอนาคตของ โครงการอาสาสมัคร ฯ โครงการเยาวชนสัมพันธ์ ฯ และโครงการบำบริรักษ ฯ แบบจิราสา

3 การจัดการประกวดและแข่งขันเพื่อให้ เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถตามที่ได้รับการอบรมไปในโครงการคอมพิวเตอร์ ฯ โครงการดนตรี ฯ และโครงการกีฬา ฯ

และใน ปี 2544 นี้ สมาคมแม่บ้านทหาร อากาศได้มีการริเริ่มงานสำคัญที่จะสร้างประโยชน์ ต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบครัวข้าราชการและลูกจ้าง กองทัพอากาศได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร คือ การร่วมผลงาน โครงการกับกองทัพอากาศ เพื่อจัดตั้งศูนย์ให้คำ

ปรึกษาปัญหาหาสาเหตุที่ติดแก่เขวachsenและบุคลากรของกองทัพ นอกเวลาราชการ โดยจะจัดให้ผู้ผ่านกิจกรรมที่เป็นอาสาสมัคร และนำบัตรรักษา ฯ ได้มีโอกาสพบปะปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนได้ทำงานตามที่รับการอบรมไปแล้ว โครงการนี้ จะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกด้วยการจัดส่งผู้ให้คำปรึกษาร่วมปฏิบัติงาน

โครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งที่จะมีส่วนสำคัญต่อการป้องกันมิให้เขวachsenเข้าหาสาเหตุที่ติด คือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและครอบครัวข้าราชการและลูกจ้างกองทัพอากาศ โดยสมาคมแม่บ้าน ฯ จะร่วมมือกับกองทัพอากาศ ทำการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยในบ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศ เพื่อให้เขวachsenได้พบเห็นและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษยั้งจะมีผลดีต่อจิตใจ

การดำเนินงานโครงการเขวachsenทหารอากาศ พันกัยยาเสพติดกำลังอยู่ในช่วงของปีที่ 2 หากเรานับจำนวนผู้ที่เข้ามาช่วยทำงานอย่างเต็มที่ที่ผ่านมามากนับได้กว่า 300 คนในส่วนกลาง และคงอีกประมาณ 500-600 คนในส่วนภูมิภาค เราต้องร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อแก้ไขปัญหาสาเหตุที่ติดของประเทศให้หมดสิ้นไปให้ได้

กองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย หากสังคมโดยรวมมีความพิการ เราคงจะดำรงอยู่ได้ยาก ในทางกลับกัน ถ้าแต่ละส่วนของสังคมมีความพิการ สังคมโดยรวมก็จะต้องพิการตามกันไปด้วยอย่างแน่นอน

เอกสารอ้างอิง

1. เอกสารและแผนงานเขวachsenทหารอากาศพันกัยยาเสพติดที่นำเสนอแก่สำนักงานสลากรีนแบ่งรัฐบาล ปี 2543
2. เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการ ปี 2543 และ 2544
3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดเพื่อเขวachsen ปี 2543
4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเขวachsenสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด ปี 2543
5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมการนำบัตรรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบจิราสา ปี 2543
6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมคอมพิวเตอร์แก่เขวachsenทหารอากาศ ปี 2543
7. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการดนตรีเพื่อเขวachsenทหารอากาศ ปี 2543
8. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการกีฬาศูนย์เขวachsenทหารอากาศ ปี 2543
9. รายงานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องของโครงการทั้ง 6 ปี 2544